
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 คร้ังที่ 3 ประจําป 2565 

วันที่  26  กันยายน 2565  เวลา  09.30  น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

******************** 

ผูมาประชุม 

1. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป  ประธานสภาเทศบาล 

2. นายสมปอง  งามเสง่ียม   รองประธานสภาเทศบาล     

3. นายถนอม  ยินดี    สมาชิกสภาเทศบาล     

4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม   สมาชิกสภาเทศบาล   

5. นายศุภกร  แสงพงษพิทยา   สมาชิกสภาเทศบาล   

6. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง    สมาชิกสภาเทศบาล     

7. นายสายัณห  รุงเรือง    สมาชิกสภาเทศบาล   

8. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล   สมาชิกสภาเทศบาล 

9. นายสาธิต  หิรัญรักษ    สมาชิกสภาเทศบาล 

10. นายสุทธิ  ตังสวานิช    สมาชิกสภาเทศบาล 

11. นายแกวกาว  ถนอมวงศ   สมาชิกสภาเทศบาล 

12. นางกานดา  นามสงา    ปลัดเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล    

ผูเขาประชุม (ฝายบริหาร) 

1. นายสันติชัย  ตังสวานิช   นายกเทศมนตรี    

2. นางสาวอิสรีย  ปานงาม   รองนายกเทศมนตรี 

3. นายเสถียร  งามฉาย    รองนายกเทศมนตรี 

4. นายสมมาตร  วิมลรัตน   เลขานุการนายกเทศมนตรี     

5. นางสาวรัสรินทร  กิจชัยสวัสดิ์   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี      

ผูเขารวมประชุม 

1. นายวิธวินท  สุทธิสาพรสรรค   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

2. นางดวงใจ  ทดแทน    ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

3. นายวิทยา  นุชพุม    รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการประปา 

4. นางบุษกร  เศียรเขียว    รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง 

5. นางสาวรจนา  รัตนวิจิตร   รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษา 

 

        6.นางสาววรรณา … 
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6. นางสาววรรณา  เหรียญทวนทอง  รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

7. นายประสงค  สุวรรณโชติ   ผูอํานวยการโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา 

8. นางอําไพ  ลือดัง    ผูจัดการสถานธนานุบาล 

9. นางสาววัลยา  ปตยุรักษ   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

10. นางสาวศิริวรรณ  กองสุข   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

11. นางวาสนา  ลอยมา    เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

12. นายนิติวัฒน  รัตนภรณ   ผูชวยเจาพนักงานเทศกิจ 

13. นางสาวสุประภา  แซลิ้ม   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  

14. นายเบญจรงค  วัฒนศิริ   พนักงานจางท่ัวไป 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นางกานดา  นามสงา วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 3    
เลขานุการสภาเทศบาล ประจําป ๒๕๖5 บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง มาครบองคประชุม

แลว จํานวน …10…ทาน  ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง             
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปดประชุมตอไป 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป  (จุดธูปเทียน) 
ประธานสภาเทศบาล วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 3   
 ประจาํป ๒๕๖5 วันจันทรท่ี 26 กันยายน ๒๕๖5 บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบล

เมืองแกลงครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาล  
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
    - วันนี้มีสมาชิกมาประชุมท้ังหมด 10 ทาน 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  
สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2565  เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2565 

ขอเรียนวา คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว  
และทําสําเนารายงานการประชุมข้ึนอยางนอยสองฉบับ  ซ่ึงไดสงใหสมาชิก
สภาเทศบาลทุกทานไดมีโอกาสตรวจดูกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน 
เปนท่ีเรียบรอยแลว และไดเสนอใหสภาเทศบาลรับรองมีสมาชิกทานใดจะขอ
แกไขถอยคําในรายงานประชุมบางไหมครับ…............................. 

ถาไมมี  ผมขอมติท่ีประชุมวาผูใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม   
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2565  
เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2565  โปรดยกมือข้ึนครับ 

 
 
            มีสมาชิก … 
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- มีสมาชิกสภาเทศบาล   

     เหน็ชอบ   จํานวน     10       คะแนนเสียง 

      1. นายสมปอง  งามเสง่ียม  
  2. นายถนอม  ยินด ี

       3. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
       4. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       6. นายสายัณห  รุงเรือง   

  7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมเห็นชอบ    จํานวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง   จํานวน               คน 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  ไมอยูในท่ีประชุม จํานวน     1      คน 

    1.นายแกวกาว  ถนอมวงศ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  
    สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2565 เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2565  

     รับรอง  จํานวน       10       คะแนนเสียง 
     ไมรับรอง จํานวน         -        คะแนนเสียง 
     งดออกเสียง จํานวน         -        คน 
     ไมอยูในท่ีประชุม จํานวน        1       คน  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง รายงานผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
ประธานสภาเทศบาล (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 19 และแผนพัฒนาทองถิ่น    

(พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4 เทศบาลตําบลเมืองแกลง    
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี เรื่อง    รายงานผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 19 และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 
2570) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4 เทศบาลตําบลเมืองแกลง               
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

         ดวยผูบริหาร … 
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ดวยผูบริหารเทศบาลตําบลเมืองแกลง มีความจําเปนตองเสนอญัตติ
รายงานผลการจัดทํา แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  ฉบับเพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 19 และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือรายงานผลตอสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561      
หมวด 5 ขอ 24 ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และ
นําไปปฏิบัติ  รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด         
แบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานท่ีเก่ียวของ และ
ประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน  ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี
ประกาศใช และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

     เหตุผล 
  ดวยคณะผูบริหารเทศบาล  ไดมีนโยบายในการวางแผนพัฒนาเทศบาล     

ใหสอดคลองตอความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีและสามารถแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีใหหมดไป พรอมท้ังมีการประสานงานและ
บูรณาการรวมกันกับประชาชนในชุมชน  และการทํางานรวมกันกับหนวยงานอ่ืน
รวมถึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุม
การดําเนินงานให เปนไปอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล        
ตามนโยบายของคณะผูบริหารท่ีไดแถลงนโยบายการบริหารงานตอสภาเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง โดยเทศบาลไดมีการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 
2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 19 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4 เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

  ดั งนั้ น  เพ่ื อ ให การรายงานผล  การจั ด ทํ าแผน พั ฒ นาท อง ถ่ิ น            
(พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 19 และแผนพัฒนาทองถ่ิน      
(พ.ศ. 2566 – 2570)  ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4 เทศบาลตําบลเมืองแกลง       
ให เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา        
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)      
พ.ศ.2561 หมวด 5 การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 24 จึงขอรายงานผลมา
เพ่ือใหสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลงไดทราบ ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

มติท่ีประชุม ............รับทราบ............. 

            นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบ   
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในหมวดคาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑสํารวจ (กองชาง)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 
นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑสํารวจ 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ 30 การแกไขเปลี่ยนแปลง     
คําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจายเงินไวแลว   
จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหกันเงิน หรือขยายเวลาการ    
เบิกจายเงิน 

     เหตุผล 

  ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  ไดมีมติเห็นชอบกันเงินประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕ ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สํารวจ จํานวน 1 รายการ เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง           
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 วันจันทรท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2565 ของ
ระเบียบวาระท่ี 11 รายการท่ี 1 เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียมแบบ
พกพา เปนเงิน 24,500 บาท (สองหม่ืนสี่พันหารอยบาทถวน) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑9 หนาท่ี 6      
ลําดับท่ี 1 ) 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจําเปนตองขอเสนอ            
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565 ในหมวด  คาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑสํารวจ จํานวน 1 รายการ รายการเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม
แบบพกพา เนื่องจากคุณลักษณะของเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม         
แบบพกพา ไมเปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จึงทําใหคําชี้แจง
งบประมาณรายจายไมถูกตอง ครอบคลุม ตามระเบียบฯ จึงขออนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ใหถูกตองตามระเบียบฯ และสามารถ
ดําเนินการเบิกจายได  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

        ขอความเดิม ... 
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     ขอความเดิม 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
     งานกอสราง 
     งบลงทุน   
     หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภทครุภัณฑสํารวจ 

  รายการท่ี 1 เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา      
เปนเงิน  24,5๐๐ บาท 

-เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา         
จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน 24,5๐๐ บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   ๑. มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง 
         ๒. จอภาพสี LCD ขนาดไมนอยกวา 1.6 x 2.2 นิ้ว 

 ๓. บันทึกขอมูลตําแหนงพิกัดไดไมนอยกวา 2,000 จุด และสราง
เสนทางได 200 เสนทาง 
 ๔. บันทึกขอมูลคาพิกัดโดยอัตโนมัติ ได 10,000 จุด และสามารถแยก
จัดเก็บไดสูงสุดถึง 200 จุด 

        ๕. สรางเสนทางกลับอัตโนมัติได 
        ๖. มีแผนท่ีประเทศไทยบรรจุอยู 

 ๗. มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกสและระบบหาคาความสูงโดยการวัดความดัน
บรรยากาศ 

        8. มีพอรตสําหรับเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรผานทาง USB port 
ครุภัณฑสํารวจ เปนราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ พ.ศ. 2564 

(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑9   
หนาท่ี 6  ลําดับท่ี 1 ) 

ขอแกไขเปล่ียนแปลง 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
     งานกอสราง 
     งบลงทุน   
     หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภทครุภัณฑสํารวจ 

รายการท่ี 1 เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา      
เปนเงิน  24,5๐๐  บาท 

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา         
จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน 24,5๐๐ บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   ๑. มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง 
         ๒. จอภาพแสดงผลแบบ LCD  

 ๓. บันทึกขอมูลตําแหนงพิกัดไดไมนอยกวา 2,000 จุด และสราง
เสนทางได 200 เสนทาง 
 
              4.บันทึก ... 
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        ๔. บันทึกขอมูลคาพิกัดโดยอัตโนมัติ ได 10,000 จุด 

 ๕. มีแผนท่ีประเทศไทยบรรจุอยู และขอมูลตําแหนงสถานท่ีสําคัญ          
ไมนอยกวา 500,000 ตําแหนง 
 6. มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกสและระบบหาคาความสูงโดยการวัดความดัน
บรรยากาศ 
 7. มีพอรตสําหรับเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรผานทาง USB port     
แบบ High-Speed 

  ครุภัณฑสํารวจ เปนราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ พ.ศ. 2564 
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑9   
หนาท่ี 6  ลําดับท่ี 1 ) 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ 30 การแกไขเปลี่ยนแปลง     
คําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจายเงินไวแลว   
จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหกันเงิน หรือขยายเวลาการ    
เบิกจายเงิน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล     
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 2565 ดังกลาวขางตน 

 
               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)     

ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยู

ในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 

นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 

เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน   10  คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

 

        นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ  อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง   

ประธานสภาเทศบาล ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในหมวด        
คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํารวจ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 

     เห็นชอบ   จํานวน     10     คะแนนเสียง 

    1. นายสมปอง  งามเสง่ียม  
  2. นายถนอม  ยินด ี

       3. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
       4. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       6. นายสายัณห  รุงเรือง   

  7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

 - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 

          ไมเห็นชอบ    จํานวน      -      คะแนนเสียง 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง จํานวน        -       คน 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  ไมอยูในท่ีประชุม จํานวน     1      คน 

    1.นายแกวกาว  ถนอมวงศ  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท

ครุภัณฑสํารวจ     

          เห็นชอบ  จํานวน       10       คะแนนเสียง 
     ไมเห็นชอบ  จํานวน         -        คะแนนเสียง 
     งดออกเสียง  จํานวน         -        คน 
     ไมอยูในท่ีประชุม จํานวน         1       คน  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  
ประธานสภาเทศบาล ในหมวดคาครุภัณฑ จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 24,500 บาท  

(-สองหม่ืนส่ีพันหารอยบาทถวน-) ( กองชาง ) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ในหมวดคาครุภัณฑ 
จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 24,500 บาท (สองหม่ืนสี่พันหารอย   
บาทถวน) ( กองชาง ) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

              หลักการ ... 
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     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน       
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. ๒๕61  ขอ ๕๙  ในกรณีท่ีมี
รายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความ
จําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงาน     
ขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีก ไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

     เหตุผล 

  ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  ไดมีมติเห็นชอบเปลี ่ยนแปลง    
คําชี ้แจงประกอบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕          
ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํารวจ จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 
24,500 บาท (-สองหม่ืนสี่พันหารอยบาทถวน-) ของงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ เนื่องจากใกลสิ้นปงบประมาณ  ๒๕6๕  จึงทําให
งบประมาณดังกลาวไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ ๒๕6๕     
จึงมีความจําเปนตองขอกันเงินออกไปอีก ๑ ป เพ่ือใหสามารถดําเนินการ
เบิกจายในปงบประมาณ ๒๕6๖ ตอไป 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา  มีความจําเปนจะตองขออนุมัติ
จากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ออกไปอีก ๑ ป ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํารวจ จํานวน 1 รายการ 
เปนเงิน 24,500 บาท (-สองหม่ืนสี่พันหารอยบาทถวน-) 

   รายการท่ีเสนอกันเงิน มีรายละเอียดดังนี้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

     งานกอสราง 
     งบลงทุน   
     หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภทครุภัณฑสํารวจ 

  เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา เปนเงิน 24,5๐๐ บาท 

-เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา             
จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน 24,5๐๐ บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   ๑. มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง 
         ๒. จอภาพแสดงผลแบบ LCD  

 ๓. บันทึกขอมูลตําแหนงพิกัดไดไมนอยกวา 2,000 จุด และสราง
เสนทางได 200 เสนทาง   

        ๔. บันทึกขอมูลคาพิกัดโดยอัตโนมัติ ได 10,000 จุด 
 ๕. มีแผนท่ีประเทศไทยบรรจุอยู และขอมูลตําแหนงสถานท่ีสําคัญ            
ไมนอยกวา 500,000 ตําแหนง 
 
          6.มีเข็มทิศ ... 
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 6. มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกสและระบบหาคาความสูงโดยการวัดความดัน
บรรยากาศ 
 7. มีพอรตสําหรับเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรผานทาง USB port 
แบบ High-Speed 

ครุภัณฑสํารวจ เปนราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ พ.ศ. 2564 
(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑9  
หนาท่ี 6  ลําดับท่ี 1 ) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง       
เพื่อพิจารณาขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน  ในหมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสํารวจ จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 24,500 บาท (-สองหม่ืน  
สี่พันหารอยบาทถวน-) ของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  ๒๕๖5 
ออกไปอีก ๑ ป เพ่ือนําไปเบิกจายในปงบประมาณ ๒๕66 ตอไป 

 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)     

ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยู

ในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 

นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 

เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน   10  คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้    
ประธานสภาเทศบาล ผูกพัน ในหมวดคาครุภัณฑ จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 24,500 บาท            

(-สองหม่ืนส่ีพันหารอยบาทถวน-) ( กองชาง ) 
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 

     เห็นชอบ    จํานวน     10     คะแนนเสียง 

    1. นายสมปอง  งามเสง่ียม  
  2. นายถนอม  ยินด ี

       3. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
       4. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
            6.นายสายัณห ... 
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       6. นายสายัณห  รุงเรือง   
  7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

       8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

 - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมเห็นชอบ    จํานวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง จํานวน        -       คน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล  ไมอยูในท่ีประชุม จํานวน     1      คน 

    1.นายแกวกาว  ถนอมวงศ  
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ในหมวด         

คาครุภัณฑ จํานวน 1 รายการ เปนเงิน 24,500 บาท (-สองหม่ืนส่ีพันหารอย
บาทถวน-) ( กองชาง )     

          เห็นชอบ  จํานวน       10       คะแนนเสียง 
     ไมเห็นชอบ  จํานวน         -        คะแนนเสียง 
     งดออกเสียง  จํานวน         -        คน 
     ไมอยูในท่ีประชุม จํานวน         1       คน  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน   
ประธานสภาเทศบาล ในหมวดค า ท่ี ดิ นและ ส่ิ งก อสราง โค รงการก อสรางอาคารฟ ต เนส              

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) เปนเงิน 
4,302,.000  บาท (-ส่ีลานสามแสนสองพันบาทถวน-) ( กองการศึกษา ) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นางสาวอิสรีย  ปานงาม  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ในหมวดคาท่ีดินและ 

สิ่ งก อสร าง โค รงการก อสร างอาคารฟ ต เนส  ณ  สนาม กีฬ า           
เฉลิมพระเกียรติ  80  พระพรรษา (ชุมชน โพธิ์ เ งิน ) เป น เงิน 
4,302,.000  บาท  
(-สี่ลานสามแสนสองพันบาทถวน-) ( กองการศึกษา ) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

     หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน        

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. ๒๕61 ขอ ๕๙ ในกรณีท่ีมี
รายจายหมวดคาครุภัณฑ ท่ี ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แต มี      
ความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีก ไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

 
         เหตุผล ... 
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     เหตุผล 

  ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  ไดมีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565      
ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั ้งที่ 1 และครั ้งที่ 2 เมื่อวันท่ี    
12 กันยายน 2565 และ วันท่ี 19 กันยายน 2565 ในหมวดในหมวดคาท่ีดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปการ  รายการโครงการกอสราง
อาคารฟตเนส ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) 
เปนเงิน 4,302,.000 บาท (-สี่ลานสามแสนสองพันบาทถวน-)  ของงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๕  เนื่องจากใกลสิ้นปงบประมาณ  ๒๕6๕ จึงทํา
ใหงบประมาณดังกลาวไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ ๒๕6๕ 
จึงมีความจําเปนตองขอกันเงินออกไปอีก ๑ ป เพ่ือใหสามารถดําเนินการ
เบิกจายในปงบประมาณ ๒๕6๖ ตอไป 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา  มีความจําเปนจะตองขออนุมัติ
จากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ออกไปอีก ๑ ป  ในหมวดคาท่ีดินและสิ่ งกอสราง ประเภท คากอสราง            
สิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการกอสรางอาคารฟตเนส ณ สนามกีฬา      
เฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน)  เปนเงิน 4,302,.000  บาท 
(-สี่ลานสามแสนสองพันบาทถวน-) 

   รายการท่ีเสนอกันเงิน มีรายละเอียดดังนี้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานกอสราง  

     งบลงทุน   
     คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  

คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 
โครงการกอสรางอาคารฟตเนส ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ                

80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) เปนเงิน 4,302,.000  บาท (-สี่ลานสามแสน   
สองพันบาทถวน-) 

-เพ่ือจายเปนคากอสรางอาคารฟตเนส ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ      
80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) โดยกอสรางอาคารฟตเนสเปนอาคารคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดความกวางไมนอยกวา 12 เมตร ขนาดความยาวไมนอย
กวา 20 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 480 ตารางเมตร พรอมระบบ
ไฟฟา จํานวน 1 อาคาร 

- เปนไปตามแบแปลนเทศบาลตําบลเมืองแกลง ท่ี ช.27/2565  
- เปนไปตาม 
 
           1.พระราชบัญญัติ … 
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1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติม มาตรา ๕๐ (7) 
    สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 16 (14)       
การสงเสริมกีฬา 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเพ่ิมเติม     
ครั้งท่ี 19 หนาท่ี 2 ลําดับท่ี 2 (กองการศึกษา, กองชาง) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง    
เพ่ือพิจารณาขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในหมวดคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางอาคารฟตเนส      
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ  80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์ เงิน) เป นเงิน       
4,302,.000  บาท (-สี่ลานสามแสนสองพันบาทถวน-) ของงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖5 ออกไปอีก ๑ ป เพ่ือนําไปเบิกจายในปงบประมาณ   
๒๕66 ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม     
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท.สมปอง  งามเสง่ียม ครับ 
นายสมปอง  งามเสง่ียม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสมปอง งามเสง่ียม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ในญัตตินี้

ประชุมครั้งท่ีแลว ผมไดถามผูบริหารถึงสถานท่ีกอสราง นายกฯ ไดตอบผมวาสราง
ดานหนาของอาคารโดม แตผมมาคิดดูแลววา ถาสรางอยูหนาอาคารโดม เพราะ
อาคารนี้ยาวต้ังยี่สิบเมตรจะไปบดบังอาคารโดม ซ่ึงอาคารโดมนี้ในอนาคตตอไป 
ผมคิดวาจะตองมีการขยาย เชน ก้ันเปนหองพักนักกีฬาหรือวาสรางเปนเวที 
อาจจะมีการสันทนาการตาง ๆ กินเลี้ยงอาจจะมีเสียงดังไปรบกวนฟตเนสได      
นะครบั ผมอยากจะแนะนําฝากทานประธานถึงผูบริหารนะครับ ถาเราขยับยายไป
สุดซายมือของอาคารโดม ผมวานาจะเหมาะสมกวานะครับ ใหขนานกับอาคารโดม
ไปเลย และขางหนาจะไดกวางจะไดดูสวยงามเวลารถจอดเวลาคนจะเดินเขาไปใช
บริการ ผมวานาจะดีกวา ขอฝากทานประธานถึงทานนายกเทศมนตรีครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ     

ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยู

ในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 

 

            นางกานดา … 
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นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 

เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน   11  คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้   

ประธานสภาเทศบาล ผูกพัน ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการกอสรางอาคารฟตเนส          
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) เปนเงิน 
4,302,.000  บาท (-ส่ีลานสามแสนสองพันบาทถวน-) ( กองการศึกษา ) 
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 

     เห็นชอบ    จํานวน     10     คะแนนเสียง 

    1. นายสมปอง  งามเสง่ียม  
  2. นายถนอม  ยินด ี

       3. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
       4. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       6. นายสายัณห  รุงเรือง   

  7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

 - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 

          ไมเห็นชอบ    จํานวน      -      คะแนนเสียง 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง จํานวน     1      คน 

    1.นายแกวกาว  ถนอมวงศ  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ในหมวด     

คาท่ีดินและส่ิงกอสราง โครงการกอสรางอาคารฟตเนส ณ สนามกีฬา       

เฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) เปนเงิน 4,302,.000 บาท 

(-ส่ีลานสามแสนสองพันบาทถวน-) ( กองการศึกษา )     

          เห็นชอบ  จํานวน       10       คะแนนเสียง 

     ไมเห็นชอบ  จํานวน         -        คะแนนเสียง 

     งดออกเสียง  จํานวน         1       คน  

 

            นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
ประธานสภาเทศบาล ในหมวดคาครุภัณฑ จํานวน 1 รายการ โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกกําลังกาย

สําหรับฟตเนส เปนเงิน 2,993,550 บาท (-สองลานเกาแสนเกาหม่ืนสาม
พัน หารอยหาสิบบาทถวน-) ( กองการศึกษา ) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นางสาวอิสรีย  ปานงาม  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ในหมวดคาครุภัณฑ 
จํานวน 1 รายการ โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกกําลังกายสําหรับฟตเนส   
เปนเงิน 2,993,550 บาท (-สองลานเกาแสนเกาหม่ืนสามพันหารอย    
หาสิบบาทถวน-) ( กองการศึกษา ) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน        
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. ๒๕61 ขอ ๕๙  ในกรณีท่ีมี
รายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน  แตมีความ
จําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขอ
อนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ินไดอีก ไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

     เหตุผล 

  ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  ไดมีมติเห็นชอบรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565       
ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั ้งที่ 1 และครั ้งที่ 2 เมื่อวันท่ี          
12 กันยายน 2565 และ วันที่ 19 กันยายน 2565 ในหมวดคาครุภัณฑ   
ประเภท ครุภัณฑกีฬา จํานวน 1 รายการ เปนเงินท้ังสิ้น 2,993,550 บาท              
(-สองลานเกาแสนเกาหม่ืนสามพันหารอยหาสิบบาทถวน-) ของงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๕  เนื่องจากใกลสิ้นปงบประมาณ  ๒๕6๕ จึงทํา
ใหงบประมาณดังกลาวไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ ๒๕6๕ 
จึงมีความจําเปนตองขอกันเงินออกไปอีก ๑ ป เพ่ือใหสามารถดําเนินการ
เบิกจายในปงบประมาณ ๒๕6๖ ตอไป 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา  มีความจําเปนจะตองขออนุมัติ
จากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน
ออกไปอีก   ๑ ป  ในหมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑกีฬาจํานวน 1 รายการ 
เปนเงินท้ังสิ้น 2,993,550 บาท (-สองลานเกาแสนเกาหม่ืนสามพันหารอยหา
สิบบาทถวน-)รายการท่ีเสนอกันเงิน มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
                แผนงาน ... 
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   แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

     งบลงทุน   

     คาครุภัณฑ  

ประเภท ครุภัณฑกีฬา 

  รายการ โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายสําหรับฟตเนส เปนเงิน 
2,993,550 บาท (-สองลานเกาแสนเกาหม่ืนสามพันหารอยหาสิบบาทถวน-) 

  -เพ่ือจายเปนคาจัด ซ้ือเครื่องออกกําลังกาย พรอมติดตั้ง จํานวน       
18 เครื่อง ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา ประกอบไปดวย ดังนี้ 

-อุปกรณลูวิ่งไฟฟา จํานวน 2 เครื่องๆละ 353,000 บาท เปนเงิน 
706,000 บาท 

-อุปกรณเครื่องเดินวงรี จํานวน 2 เครื่องๆละ 182,500 บาท เปนเงิน 
365,000 บาท 

-อุปกรณจักรยานนั่งพิงปน จํานวน 2 เครื่องๆละ 157,500 บาท   
เปนเงิน 315,000 บาท 

-อุปกรณจักรยานนั่งตรง จํานวน 1 เครื่องๆละ 147,805 บาท 
-อุปกรณกลามเนื้อหัวไหล  จํานวน 2 เครื่องๆละ 145,000 บาท  

เปนเงิน 290,000 บาท 
-อุปกรณกลามเนื้อตนขาดานนอกและนอง  จํานวน 2 เครื่องๆละ 

145,000 บาท เปนเงิน 290,000 บาท 
-อุปกรณกลามเนื้อหนาอกและไหล  จํานวน 2 เครื่องๆละ 145,000 บาท  

เปนเงิน 290,000 บาท 
-มาราบฝกนั่งดัมเบล จํานวน 2 เครื่องๆละ 45,200 บาท เปนเงิน 

90,400 บาท 
-ชุดดัมเบลพรอมชั้นวาง จํานวน 1 เครื่องๆละ 170,000 บาท 
-มานั่งเอนกประสงค  จํานวน 2 เครื่องๆละ 72,500 บาท เปนเงิน 

145,000 บาท 
-พ้ืนยางกันลื่นกันกระแทก วัสดุทําจากพ้ืนสังเคราะหเอนกประสงคตาม 

มอก.2683 - 2563 ประเภท C (รายการนวัตกรรมไทย รหัส 01010019) 
ขนาด 50 x 50 ซม. ความหนา ไมนอยกวา 25 มม. **พ้ืนยางใชปูทุกรายการ      
ปู แบบต อตั ว เครื่ อ งเล น ** ตารางเมตรละ 2 ,633 .50  บาท  จํ านวน              
70 ตารางเมตร เปนเงิน 184,345 บาท 

- เปนไปตาม 
1 . พ ระราชบั ญ ญั ติ เทศบ าล  พ .ศ . ๒ ๔ ๙ ๖  และแก ไข เพ่ิ ม เติ ม         

มาตรา ๕๐ (7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 16 (14)       
การสงเสริมกีฬา 

 
           เปนไปตาม ... 
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     - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเพ่ิมเติม  
ครั้งท่ี 19 หนาท่ี 3 ลําดับท่ี 1 (กองการศึกษา) 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง       
เพื่อพิจารณาขออนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน  ในหมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑกีฬา จํานวน 1 รายการ เปนเงินท้ังสิ้น 2,993,550 บาท        
(-สองลานเกาแสนเกาหม่ืนสามพันหารอยหาสิบบาทถวน-) ของงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  ๒๕๖5 ออกไปอีก ๑ ป  เพื่อนําไปเบิกจาย           
ในปงบประมาณ   ๒๕66 ตอไป 

 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)     
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยู

ในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจํานวน  11   คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ  อนุมัติกันเงินในกรณียังมิได   
ประธานสภาเทศบาล กอหนี้ผูกพัน  ในหมวดคาครุภัณฑ จํานวน 1 รายการ โครงการจัดซ้ือ       

เครื่องออกกกําลังกายสําหรับฟตเนส เปนเงิน 2,993,550 บาท   
(-สองลานเกาแสนเกาหม่ืนสามพันหารอยหาสิบบาทถวน-) (กองการศึกษา)     
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
     เห็นชอบ    จํานวน     10     คะแนนเสียง 

    1. นายสมปอง  งามเสง่ียม  
  2. นายถนอม  ยินด ี

       3. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
       4. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       6. นายสายัณห  รุงเรือง   

  7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
               มีสมาชิก ... 
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 - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 

          ไมเห็นชอบ    จํานวน      -      คะแนนเสียง 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง จํานวน     1      คน 

    1.นายแกวกาว  ถนอมวงศ  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติกันเงินในกรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ในหมวด         

คาครุภัณฑ จํานวน 1 รายการ โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกกําลังกายสําหรับ    

ฟตเนส เปนเงิน 2,993,550 บาท  (-สองลานเกาแสนเกาหม่ืนสามพัน         

หารอยหาสิบบาทถวน-) ( กองการศึกษา )          

          เห็นชอบ  จํานวน       10       คะแนนเสียง 
     ไมเห็นชอบ  จํานวน         -        คะแนนเสียง 
     งดออกเสียง  จํานวน         1       คน  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่อง อ่ืน ๆ     
ประธานสภาเทศบาล มีทานใดจะเสนอความคิดเห็นไหมครับ 
 ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ 
นายสุทธิ  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ    
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสุทธิ  ตังสวานิช สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ผมมีอยู     

สองเรื่องนะครับ เรื่องแรก คือ เรื่องของการเตือนภัย อาจเกิดฝนตกหนักในวันท่ี 
27 กันยายน 2565 ถึงวันท่ี 2 ตุลาคม 2565 ซ่ึงพายุใตฝุนชื่อโนรู ตอนนี้อยูท่ี
ฟลิปปนสกําลังจะเคลื่อนตัวมาทางเวียดนามและเขาไทย ทางจังหวัดระยองได
ออกประกาศเตือนภัยแลวนะครับ ในเรื่องใหเฝาระวังน้ําปาไหลหลากหรือฝนตก
หนัก ซ่ึงขอเรียนใหกับพ่ีนองประชาชนไดทราบนะครับ วาการติดตามสถานการณ 
ขอใหติดตามจากทางหนวยราชการและทางแหลงขาวท่ีนาเชื่อถือได เพราะในสวน
ท่ีผานมานั้นจะมีบางเหตุหรือบางท่ีเจอแหลงขาวแจงเตือนอาจจะทําใหชาวบาน
ตื่นตระหนก ซ่ึงผมไดเช็คแลวแตความเปนจริงก็ไมนาเชื่อถือสักเทาไหร คือ อยาก
ใหชาวบานไดรับทราบขอมูลขาวสารท่ีตรงไปตรงมา สามารถติดตามไดทางเพจ
ของหนวยราชการและแหลงขาวท่ีนาเชื่อถือนะครับ ในวันท่ี 27 กันยายน 2565 
ถึงวันท่ี 2 ตุลาคม 2565 ขอใหเฝาระวังนะครับ ในเรื่องท่ีสอง เรื่องเทศกาลกินเจ 
วันนี้เปนวันท่ีสอง ตั้งแตวันท่ี 25 กันยายน 2565 ถึงวันท่ี 4 ตุลาคม 2565  
เปนเวลา 10 วัน ขอเชิญชวนพอแมพ่ีนองประชาชนในเขตเทศบาลไดหันมา    
ทานเจ ผลดีของการทานเจ คือ เราไมทานเนื้อสัตว แตขอใหเนนการทานผักและ
ผลไมแทน ซ่ึงตอนนี้มีของทอดอะไรเยอะแยะ ถาใครจะทานเจแลวลดความอวน 
ผมก็ไมแนะนําของทอดนะครับ ชวงนี้ผักก็มีราคาสูง ยังไงเลือกทานท่ีมีผลผลิต
เยอะในชวงนี้ และราคาท่ีไมสูงมาก ผมมีสองเรื่องแคนี้ ขอบคุณครับ 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ผมขอนําเสนอในฐานะสมาชิกเขต 1 นะครับ คือ ตนไมทางเขาสนามกีฬา     
ประธานสภาเทศบาล เฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา คือคอนขางใหญปลูกมาประมาณสิบปแลว     

ตนใหญและก่ิงกานเยอะ ชวงนี้ลมแรงก็ฝากคณะผูบริหารหรือวาประชาชนท่ัวไป
ตองระวังหนอยนะครับ การเดินออกกําลังกายท่ีสนามกีฬา การเดินทางเขาออก
อาจจะเกิดอันตราย และมีประชาชนท่ัวไปฝากความเห็นมา และอยากจะนําเสนอ
ถึงคณะผูบริหารนะครับ คือ ตนไมใหญมากและรากโผลมาเยอะทําใหถนนชํารุด
ทรุดโทรมเปนคลื่น เราจะมีแนวทางยังไงท่ีจะดูแลตนไมท่ีขนาดใหญอยางนี้จะทํา
ยังไงดี ผมขอเสนอความเห็นอยางนี้นะครับ เราควรจะปรึกษาทางเจาหนาท่ีปาไม
ท่ีมีความชํานาญเรื่องตนไมใหญ ๆ วาจะดูแลยังไงหรือจะทํายังไง เพราะสมัยกอน
มีทางหลวงท่ีกอสรางทางข้ึนเขาใหญจะมีปญหาเรื่องตนไมใหญเหมือนกัน พอไป
โคนข้ึนมาปบหรือไมดูแลข้ึนมา ปรากฏวามีกลุมอนุรักษหรือวากลุมเอ็นจีโอมา
รองเรียนตอตาน อันนี้ก็เปนปญหาเหมือนกัน ขอฝากถึงคณะผูบริหารวาเราจะ
จัดการยังไงกับตนไมใหญทางเขาสนามกีฬา ขอฝากทานคณะผูบริหารดวยครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากจะเพ่ิมเติม  

ในสวนท่ีทานประธานเสนอนะครับ ในเรื่องตนไมท่ีสนามกีฬาผมอยากจะให
ประสานกับกรมทางหลวงดวยครับวา เสนสุขุมวิทเรามีตนตะเคียนตรงแกนกลาง 
ณ ปจจุบันนี้ดูสวยงาม แตถารุนลูกรุนหลานเราและดวยพายุขนาดนี้ ไมวาจะเปน
สภาพอากาศตาง ๆ ท่ีรุนแรง ผมมองคาดการณไปถึงอนาคต ถาลมแรงก่ิงของ
พวกตนตะเคียนอะไรตาง ๆ จะลวงใส อันนี้ผมเปนหวงมาก ๆ  เลยนะครับ ดังนั้น 
แนวคิดผมก็คือตนไมปาควรจะอยูในปา เมืองควรจะโตในแบบของเมือง รวมกันได
ดีครับ แตอยางนี้ผมคิดวาอนาคตลูกหลานเราจะไมปลอดภัยนะครับ ในสวน     
ตนตะเคียนตรงนี้ผมมองวาในอนาคตจะเปนปญหา อีกสักยี่สิบปผมวามีปญหา   
แน ๆ เพราะตนคอนขางสูงใหญ เราจะตัดหรืออะไรก็แลวแต ก่ิงมีโอกาสลวงลงมา
แนนอน ถาเปนไปไดอยากใหยายไปในพ้ืนท่ีของสนามกีฬาเรามีพ้ืนท่ีระดับ      
รอยกวาไรจัดเปนสวนพฤกษศาสตรหรืออะไรก็ไดครับผม ปาอยูสวนปาเมืองอยู
สวนเมือง ฝากดวยครบั ขอบคุณครับ 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ขอตอบในเรื่องเม่ือสักครูทานสมาชิกไดฝากไว เรื่องของอาคารฟตเนส ในเรื่องของ

ตําแหนงท่ีอยากสราง ขอเก็บเอาไวพิจารณาดูนะครับ เพ่ือความเหมาะสม ถาเกิด
ยายไปหางหนอยก็จะตองมารบกวนสภาอีก ตองมาทําถนนและทางเขาอีก และใน
เรื่องของไฟฟาดวย เพราะถาหางเกินไปจะตองมีคาใชจายเพ่ิมเติม ไมวาจะเปน
ถนนหรือวาไฟฟา สวนท่ีทานประธานสภาพูดถึงในเรื่องของตนไมท่ีสนามกีฬา   
จริง ๆ แลวก็คิดอยู เพราะวาเม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2565 ทานองคมนตรี    
พงษเทพ หนูเทพ ทานฝากไวในเรื่องของตนไม ตนจามจุรี เพราะทานก็ทราบวา 
ถาพ้ืนท่ีเกาะกลางแคนั้นคงจะไมพอ ก็จะพยายามใหถึงท่ีสุดในสวนตัวของ     
คณะผูบริหารหรือกระผมเอง ท่ีทานสมาชิกเคยพูดไวหลายครั้งแลว ในเรื่อง      
ตนจามจุรี ในสวนตัวผมจริง ๆ เปนคนรักตนไมอยูแลว ก็จะพยายามใหถึงท่ีสุด 
เดี๋ยวจะตีความหมายไมถูกอีก คือ ก็จะพยายามท่ีจะเอาไวใหถึงท่ีสุด เพราะวามัน
จะตองโต และท่ีผานมาทางเทศบาลผมก็ไดสั่งไปวา ถารากมันนูนข้ึนมาก็เจาะ
ถนนตามรอยรากและเอาเลื่อยหรือขวานถากใหมันต่ําลงไปและปูยางทับไปใหม 
เพ่ือใหการจราจรไมเปนอันตรายตอผูสัญจรนะครับ ก็ตองเสี่ยงถึงขนาดตองเอา
ปายไปติดวาใหระวังเรื่องของการสัญจรในสวนนี้ และคงจะอีกไมนานเจาหนาท่ี
ของงานสวนวางก็ตองไปตัดก่ิง เพราะทานบอกไววาก่ิงนี้มันเปราะ ถาเกิดมีลม
หนาวมาเดี๋ยวจะทําใหเกิดอันตราย ในสวนนี้ก็จะพยายามตัดก่ิงไมตามถนนหนทาง
ท่ีเทศบาลดูแลอยู เชน ถนนเทศบาล 2 ก็ไดทําการตัดไปแลวตลอดเสน ก็ยังมี
ถนนอีกหลายเสนท่ีมีตนไมอยู เปนหวงเพราะตอนนี้ฝนตกมาประมาณสองสาม
เดือนไมเวนแตละวันเลย มีเวนก็ไมเกินสามวัน ทําใหพ้ืนดินชุมไปดวยน้ํา เม่ือมีลม
หนาวมากระชากก็จะลมงาย แมกระท่ังเม่ือสองวันวิ่งผานตรงหนาบานนาวัชรี    
ตนหูกวางกับตนสักสี่ห าตนนั้น ก็ยังเปนหวงอยู  ก็จะตองไปตัดเหมือนกัน    
เทศบาล 2 ซอย 2 ซอยศาลเจาเฮ่ียงเจียเกา ตรงนั้นก็ตองเฝาระวัง เพราะวามัน
สูง และท่ีทานสมาชิกพูดมาก็มีอยูสองสามเรื่องเก่ียวกับตนไม ท่ี เราจะตอง
รับผิดชอบและคอยดูนะครับ ปหนึ่งเราก็เสียคาใชจายไปไมใชนอยในเรื่องของการ
ตัดดูแลและใสปุยรดน้ํา ในสวนของผมจะมีในเรื่องของน้ําท่ีทานสมาชิกพูดมา และ
จะมีพายุเขา เรื่องน้ําอยากจะแจงทานสมาชิกและผมคิดวาวันนี้นาจะไมไดออก
วิทยุ FM เพราะวาเรายังทําอยู ผมไมทราบวาเสร็จหรือยัง ก็ขอพูดไปกอนแลวกัน 
เพราะวาจริง ๆ แลว น้ําตอนนี้ในอางประแสรบางวันก็ขาดทุนบางวันก็ดีไป เพราะ
ตอนนี้น้ําอางประแสรเก็บไดอีกไมเกินสามสิบลานลูกบาศกเมตร ถาเกิดมีพายุโนรู
ลูกนี้เขา ถาเกิดน้ําเขาเหมือนกับเม่ือประมาณสักอาทิตยหนึ่งหรือสิบวันกอนวันละ
เจ็ดลานแปดลานไมก่ีวันก็เต็ม เพราะจริง ๆ แลว ทุกวันนี้อางประแสรปลอยน้ํามา
แควันละสองลานเกาแสนสี่หม่ืน บางทีเม่ือน้ําเขาถึงเจ็ดลานแปดลานเราก็ขาดทุน  
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ปลอยมาแคนี้แตน้ําเขาอางขนาดนี้ เหมือนเม่ือวานซืนก็ไดกําไรหนอยคือ ปลอยมา
สองลานเกาแตน้ําเขาอางลานกวา ก็ตองปลอยครับ เพราะถาไมปลอยและมีพายุ
เขามาหนัก ๆ ตรง ๆ คราวนี้ท้ังน้ําฝนดวย น้ําอางดวย ปลอยลงมาก็จะเปนปญหา
หนักยิ่งกวาวันท่ี 9 หรือ 10 กันยายน 2565 อีกครับ ฉะนั้นก็ตองเฝาระวังและ
ตองขอบคุณทางทหารเรือและชลประทานและยังดันน้ําอยูท่ีสะพานทากะพัก     
ยังดันน้ําเพ่ือใหน้ําลงเร็ว ยกตัวอยางเชน เม่ือวานนี้ท่ีผมไปดูคือ น้ําในอางตอนนี้
ชวงกลางวันน้ําในคลองจะลงเยอะ ถาทานจะสังเกต น้ําข้ึนปบมันก็จะเต็มคลอง 
แตชวงน้ําลงจะลงไมมาก อันนี้ก็ใหสังเกตดูนะครับ จะมีฝากอีกเรื่องหนึ่ง เม่ือวาน
ไดฝากทางเจาหนาท่ีของเทศบาลท่ีอยูท่ีดอนมะกอกและฝากทาน ส.ท.สาธิตวาให
ชวยเอาสีสเปยพนดวย ท่ีผานมาตั้งแตวันท่ี 9-10 กันยายน 2565 ท่ีน้ําทวมสูง 
อยากใหเอาสีสเปยพนฝากไวดวยวาน้ําข้ึนสูงขนาดไหน เพราะวาในรอบตั้งแตท่ีผม
จําความไดครั้งนี้จะทวมสูงมากท่ีสุด เพราะฉะนั้นการทําตําหนิไวอยางชัดเจนก็
เพ่ือท่ีจะใหชาวบานชวยทําตําหนิไวดวย เพราะเวลาการสรางพนังก้ันน้ําเขาจะได
บอกผูรับเหมาหรือผูประกอบการในการสรางวาน้ําขนาดนี้แลวนะ การทําพนัง
จะตองไมต่ํากวาระดับคราวท่ีแลวท่ีน้ําทวม ในสวนตัวผมแลวก็คงคิดวาถาเกิด
ผูรับเหมาสรางเร็วปหนาถาทําไดเร็วแลวตอกเสาเข็มและกันไวไดเร็ว ทางโพธิ์เงิน
ถาทําไดถึงสะพานบานนาก็ไมนาจะทวมแลว เพราะถาน้ําไมตีกลับตรงทางเขา
บานนาหรือสี่แยกโพธิ์ทองนั้น ในสวนของน้ําทวมก็ฝากไวนะครับ ท้ังชาวบานและ
สมาชิกท่ีอยูในเขต 1 หรือพอจะรูจักกับใครใหชวยทําตําหนิไวนะครับ เพราะเม่ือ
วันศุกรท่ีแลวรองอธิบดีมา ก็มีการพูดถึงในเรื่องระดับน้ําพวกนี้ และอีกเรื่องหนึ่ง 
คือ เรื่องของเม่ือวันเสารก็มีสมาคมการคารังนกแอนไทยทานมีจิตท่ีจะชวยบรรเทา
ผูท่ีถูกน้ําทวม ไดนําหมอหุงขาวท้ังหมด 300 ลูก และเอาไปแจกในพ้ืนท่ีท่ีมี      
น้ําทวมก็ไดมามอบใหกับทางเทศบาล 70 ลูก ในเรื่องของหมอหุงขาวขนาด     
1.8 ลิตร ในสวนนี้ ก็ไดแจกจายกันไป ทางเทศบาลและคณะผูบริหารก็ตอง
ขอขอบคุณทางสมาคมการคารังนกแอนไทยในสวนนี้ดวยนะครับ ตองขอขอบคุณ
เปนอยางสูงแทนพ่ีนองในเขตเทศบาลดวย และอีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องตักบาตรเทโว 
เม่ือมีเทศกาลกินเจจนถึงวันท่ี 5 ตุลาคม 2565 ก็ผานไปอีกหาหกวันก็จะถึง
เทศกาลตักบาตรเทโว ทุกปก็เทศบาลรวมกับวัดพลงชางเผือกในการจัดงาน มีปท่ี
แลวท่ีมีโควิดก็งดการจัด เพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็ตรงกับวันท่ี 11 ตุลาคม 2565  
ครั้งนี้เปนครั้งท่ี 56 ของการจัดงานตักบาตรเทโวนะครับ ก็ขอใหพ่ีนองและทาง
ทานสมาชิก ขาราชการ รวมกันทําบุญตักบาตร เพราะเปนงานของเทศบาลกับ   
วัดพลงชางเผือก อันนี้ขอประชาสัมพันธดวยครับ  
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สายันณห  รุงเรือง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสายัณห  รุงเรือง กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ    
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสายัณห  รุงเรือง มีเรื่องชี้แจงจะแจงใหทราบนะครับ และมีเรื่อง

นําเสนอผูบริหารอยูสองประเด็น เรื่องแรกเม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2565 ท่ีผาน
มาในสวนของจังหวัดระยอง ระยองเลสเวสทท่ีจะขยายการจัดการพลาสติกสูการ
ยั่งยืน 68 เทศบาลนะครับ ตองขอขอบคุณทานรองเสถียร งามฉาย ท่ีเปนตัวแทน
ของทานนายกเทศมนตรีไปรับใบประกาศในสวนของเทศบาล ซ่ึงทางเทศบาลไดชู
ชุมชนบานเอ้ืออาทรเปนการจัดการขยะพลาสติกอยางยั่งยืน และตองเรียนกับ
สมาชิกและผูบริหารนะครับ ชุมชนบานเอ้ืออาทรของเราไดทําเปนรูปเลมของ
จังหวัดผานองคกรเอกชน ท้ังมหาชน และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยให
เปนชุมชนตนแบบระดับประเทศ โดยรูปเลมไดออกมาเปนท่ีเรียบรอยแลวนะครับ 
เดี๋ยวคราวประชุมสมัยหนาผมจะนําเอกสารมาเรียนทานประธานสภาใหทาน
นายกเทศมนตรี อันนี้ก็เปนสิ่งท่ีดีนะครับ และบานเอ้ือของเราเปนตัวแทนของ
เทศบาลในการจดวิสาหกิจชุมชน เรื่องการจัดการพลาสติกดวย ก็อยากจะเรียนใน
งบประมาณหนานะครับ ใหกองท่ีเก่ียวกับเรื่องพลาสติกอยากใหตอยอดจากบาน
เอ้ืออาทรไปสูชุมชนอ่ืน ๆ ในเขตของเราดวยนะครับ เรื่องตอมาคือ เม่ือวันท่ี     
10 – 14 กันยายน 2565 ตองขอบพระคุณทานสมาชิก คณะผูบริหาร ท่ีได
รวมกันดูแลพ่ีนองประชาชนในสวนของบานท่ีน้ําทวม บางวันเราไดเผื่อแผไปยัง
เทศบาลอ่ืน ๆ ขาง ๆ ดวย ผานไปยังศูนยหวงใยของเรา ตองขอขอบคุณทาน
ประธานสภาดวยท่ีทานไดเปนประธานศูนยหวงใย และอีกเรื่องหนึ่งท่ีทาน      
ส.ท.สุทธิไดกลาวถึง เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2565 ท่ีจะถึงนี้จะเกิดภัยพิบัติท่ีทาง
ผูวาราชการจังหวัดไดแจงทางสื่อตาง ๆ สวนหนึ่งผมมองวาชาวบานจะไดรับขอมูล
ขาวสารอาจจะยากสักนิดหนึ่ง เขาจะไมรูวาอันไหนเท็จอันไหนจริง นาจะรับขอมูล
ขาวสารจากเทศบาลเปนหลัก เม่ือวันท่ี 19 กันยายนก 2565 ผมไดไปท่ีเทศบาล
ตําบลแกลงกะเฉดมานะครับ ไดไปรอบ ๆ พ้ืนท่ีมานะครับ เลยเตะตาในสวนของ
เครื่องกระจายเสียงหรือเสียงตามสายของทางเทศบาลตําบลแกลงกะเฉด ซ่ึงมี
ท้ังหมด 114 จุด เปนการเชาผานทางทีโอทีเปนเครือขายไรสาร อันนี้ผมก็ไปฟง
มานะครับ ไปฟงคนท่ีพูดออกเสียงและไปฟงท่ีตัวลําโพง ก็เปนลําโพงสูงเกือบถึง
เสาไฟฟา อันนี้ผมมองวาในสวนของเสียงตามสาย ถาเรามีไวก็อยากจะปรึกษา
ผูบริหารนาจะเปนผลดีของชาวบาน อยางมีภัยพิบัติเราสามารถแจงทางเสียงตาม
สายไดเลย ชาวบานจะรูทันเหตุการณมากกวาท่ีจะรูทางสื่อ ทางเฟสบุคหรือ     
ทางไลน เพราะวาเสียงท่ีออกจากเทศบาลตองเปนเสียงท่ีชัวรรอยเปอรเซ็นตท่ีเรา
จะแจงชาวบานนะครับ และเปนเสียงลอยไมใชเสียงต่ํานะครับ ไปฟงอยูวันหนึ่ง
ท้ังหมดสี่จุดก็คิดวาเรานาจะมาปรับปรุงประยุกตใชใหกับเทศบาลของเราใน
อนาคตถาเปนไปได ขอบคุณมากครับ 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สมปอง  งามเสง่ียม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมปอง  งามเสง่ียม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ    
รองประธานสภาเทศบาล เนื่องจากท่ีผานมาเม่ือวันสองวันนี้เกิดอัคคีภัย ตอนนี้ในเขตเทศบาลของเราเกิด

อัคคีภัยบอยครั้งมากเลย แตยังดีวาเรามีดับเพลิงฝายปองกันก็คอนขางพรอมจึงทํา
ใหไฟไมลามไปมากมาย แตตอนนี้เราจะตองมีเครื่องไมเครื่องมือใหพรอมเก่ียวกับ
การเฝาเรื่องไฟไหม ท้ัง ๆ ท่ีฝนตกอะไรก็เปยกก็ชื้นหมด แตไฟก็ยังติดมันเก่ียวกับ
เรื่องการเดินของไฟอาจจะเปนสายเกาหรือปลั๊กเสียอะไรประมาณนี้ แตการแจง
เหตุของไฟไหม ผมวาเขายังใชวทิยุวอหนึ่งวอแปดกันอยูหรือไม ผมไมทราบ แตใช
อยางนี้มันไวเวลาเราพูดคนหนึ่งจะไดยินไปท้ังหมด ถาเปนโทรศัพทในสมัยนี้กวา
จะแจงทีละคนสองคนมันชา ฉะนั้นอยากจะมีตรงนี้ดวยนะครับ เพราะวามันใชได
กวางขวาง พูดคนเดียวไดยินไปหลายคน และจะแกไขปญหาไดไว ขอฝากไวแคนี้
ครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ตามท่ีทานสมาชิกไดพูดถึงในเรื่องของงานปองกัน ในเรื่องไฟไหมตอนนี้ก็มีบอย 

ท้ัง ๆ ท่ีเปนหนาฝน ก็ไมรูวาเปนเพราะอะไรในสวนนี้ เพราะก็ยังไมเห็นมีรายงาน
มา รายงานก็ไมมีในเรื่องของวามีเจาหนาท่ีหรือวาเจาหนาท่ีตํารวจไปพิสูจน
หลักฐานหรือไม วาสรุปแลวไหมเพราะอะไร ไฟฟาช็อตหรือความประมาท เชน 
การจุดธูป จุดเทียนในสวนนั้น ก็เปนสวนหนึ่งท่ีทานสมาชิกพูดถึงในเรื่องของวิทยุ
ท่ีวาจะเร็วกวาไวกวา ผมก็ปามาหลายปแลววาทําไมไมใชกัน เพราะวาถาทาน
สมาชิกจะสังเกตเห็นวาเจาหนาท่ีปองกันของเราไมคอยจะพกวิทยุกัน ท้ัง ๆ ท่ีผมก็
บอกวาใหใช แตผมก็เขาใจเพราะวาไมเหมือนกับกูภัยท่ีเขาใชวิทยุ แตของเราไม
คอยไดใชกัน ผมก็พอท่ีจะคาดเดาวามันคงจะเกะกะ เพราะวาปญหาไมไดเกิดบอย 
และเขาไมคอยไดใช แมจะไปออกผจญเพลิงก็ไมคอยไดใช เหมือนกับเวลามีอะไร
บางทีผมก็เห็นไมคอยไดใช ขนาดเทศบาลจัดงานบางทีก็ไมคอยเห็นไดใชไม
เหมือนกับอปพร.หรือชุดกูภัย ก็มีท่ีทานสมาชิกไดพูดถึงในเรื่องของขยะพลาสติก 
ผมก็อยากจะทราบวาสมาชิกท่ีดูแลเรื่องขยะนี้ ถาตอบไดก็ตอบ ตอบไมไดก็ไม
เปนไร เพราะวาท่ีผมรูมาตอนนี้มันมีบริษัท ๆ หนึ่ง คือ บอกวาใหเก็บพลาสติกไว
ท่ีวาสามารถจะเอาไปทําอะไรไดมากกวาและราคาดีกวา ผมก็ไมรูวาเปนพลาสติก
แบบไหนท่ีจะมีการรับซ้ือในสวนนี้ และอีกอยางหนึ่งก็คือ ในเรื่องของกลองนมท่ี
ผมจําไมผิดนาจะเปนกลองนมแบบใหม ขออนุญาตเอยนาม นาจะเปนบริษัทไมโล 
กลองนมเขาถาใครดื่มแลวสามารถเก็บและนําไปทําประโยชนไดมากกวากลองนม
ในอดีต เพราะวาในอดีตท่ีเราเคยเก็บและนําไปสงท่ีโรงงานแถว ๆ สมุทรปราการ
หรือวาแถวบางนา คือ เก็บไปแลวมีปญหาในเรื่องของคาใชจายมันสูง ในเรื่องของ
การท่ีจะเอาไปทําวัสดุตาง ๆ เชน ทําหลังคาแทนหลังคากระเบื้องลอนคู ถาพอรู
รายละเอียดก็บอกเพ่ือใหเปนความรูในสวนนี้ ขอบคุณครับ 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สายันณห  รุงเรือง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสายัณห  รุงเรือง กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ    
สมาชิกสภาเทศบาล ในสวนของพลาสติกท่ีทานนายกฯ ไดเรียนถามผานทานประธานสภามานะครับ 

ตอนนี้พลาสติกของชุมชนบานเอ้ืออาทรของเรานะครับ เราไมไดสงท่ีวงษพานิช 
เราสงเขาบริษัทเครือขาย ปตท.โดยตรง เปนบริษัทลูกเอ็นวิคโคท่ีมาบตาพุด       
ซ่ึงราคาจะไดเพ่ิมประมาณหนึ่งรอยเทาของราคาท่ีรับซ้ือ อยางปจจุบันขวดเพชร
ตองบอกกอนวาพลาสติกเราแยกเปนหลายประเภท เปนพีเอส พีดีเอฟ พีพี อันนี้
ถาจะเลาใหฟงก็เปนวันนะครับ ในสวนตรงนี้พลาสติกของเพชรท่ีเราสงใหกับ
บริษัทลูกของ ปตท.ท่ีมาบตาพุด ลาสุดเราสงไปเม่ือวานซืนนี้ 1.5 ตัน ก็นํา
รายงานสงมาใหนองมีน เพราะเราตองสงรายงานใหกับกลุมพีทีทีดวย สวนมาก 
บริษัทท่ีทําตรงนี้ท่ีซ้ือ ซ้ือเขาไปแลวทําเปนผลิตภัณฑเลยนะครับ เปนโรงงาน
โดยตรงอยูท่ีนิคมของมาบตาพุด อยางขวดเพชรเราซ้ือจากชาวบานโลละ 11 บาท 
เราจะไปสงประมาณโลละ 22 บาท ถาสงวงษพานิชก็ไดแค 12 บาท ในสวนของ
โรงงานท่ีเรานําไปสงเนนในสวนของการทําเม็ดพลาสติก โรงงานท่ีหวยยางหรือ
เนินดินแดงท่ีเขาไปก็จะไปสงในกลุมประมาณเดียวกันท่ีนําเขาไป ในสวนของ 
กลองนมตอนนี้ทางกลุมพลาสติกท่ัวประเทศไทยจะขอบริจาคเปนสวนมาก เม่ือใน
อดีตของเรารับซ้ือเองและสงไปท่ี กม.21 ไปทําเปนหลังคา แตตอนนี้การเก็บ
กลองนมจะยาก จะเก็บจากชาวบานหรือชุมชนนั้นยาก ทีนี้ทางกลุมพีอีพลาสติก
รวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จะออกมารูปแบบของการบริจาคโดย
กลองนมเราจะบริจาคใหกับกลุมคนตาบอดเพ่ือไปทําเปนอักษรเบรลลสวนวิธีการ
ทํายังไงอันนี้ผมก็ไมรูรายละเอียดครับ แตรูวาวัตถุประสงคเอาไปทําใหกับผูพิการ
ทางสายตาเปนสวนมาก สวนของไมโลท่ีทานนายกฯ เอยนามมาเม่ือสักครู       
ทางไมโลเขาจะมาชูในเรื่องของหลอดดูดท่ีสามารถยอยสลายไดเม่ืออยูในน้ํา      
ไมเหมือนหลอดท่ัวไปท่ีทําดวยพลาสติกจะทําใหไปทําลายบานในทะเลท่ีทําใหเตา 
ปลาวาฬ ปลาโลมากินเขาไปนะครับ แตตอนนี้หลอดไมโลสามารถยอยสลายได 
ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกทานใดจะเสนอความคิดเห็นอีกไหมครับ ถาไมมี ผมขอเพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล ในฐานะ ส.ท.เขต 1 คือ ประชาชนขอขอบคุณเจาหนาท่ีปองกันและบรรเทา      

สาธารณภัยของเทศบาลท่ีดูแลประชาชนอยางดีเลย ชวงตนเดือนท่ีฝนมาใหญวันท่ี 
7-8 กันยายน 2565 ฝนตกหนักน้ําทวม เจาหนาท่ีเทศบาลหรือทานนายกฯ 
หลายฝาย ๆ ไปชวยดูแลกันอยางดี นําน้ําดื่มไปใหประชาชนหรือวาชวยขนของ
และนําของไปให ประชาชนหลาย ๆ ทานฝากขอบคุณมานะครับ ท่ีบําบัดทุกข
บํารุงสุขให อีกเรื่องหนึ่งท่ีอยากจะฝาก ในวันอาทิตยท่ี 16 ตุลาคม 2565      
เปนวันเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อยากเชิญชวนประชาชนทุก ๆ  ทาน 
ไปเลือกตั้งกันนะครับ มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ 

 

              นายเกรียงไกร ... 
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